

คุณอยากแต่งงานเดือนไหนมากที่สุด???

นำเสนอเมื่อ : 4 ธ.ค. 2552

ความรักของคุณจะเป็นแบบไหน

แค่เลือกว่าภายใน 12 เดือน คุณอยากแต่งงานในเดือนไหนมากที่สุด ขอบอกว่า ตำราทำนายความรักฉบับนี้แม่นยำมาก เป็นตำราเก่าแก่จากคัมภีร์โรมัน

อย่ารู้ว่าความรักของคุณจะเป็นแบบไหน ง่ายๆ แค่เลือกว่าภายใน 12 เดือน คุณอยากแต่งงานในเดือนไหนมากที่สุด

เลือกเดือนมกราคม

ดวงรักของคุณมีความเข้มข้นมาก เพราะคุณมีทั้งความโรแมนติกมาก และความซื่อสัตย์สูง แบบว่ามีสองอารมณ์ที่แตกต่าง บางช่วงจึงมีความเจ็บปวดลึกๆ เหมือนกัน แต่ทุกครั้งที่มีการรักก็จะรักกันได้นานและจริงจังพอควรทีเดียวละ

เลือกเดือนกุมภาพันธ์

ดวงความรักของคุณไม่ค่อยแน่นอน เพราะตัวคุณเองเป็นคนรักอิสระมาก อยากทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ คุณมักจะมีคนรักที่เป็นเพื่อนกันมาก่อน หรือมีการคบหากันแบบเพื่อนด้วยเพราะคุณไม่ใช่คนที่ชอบทำหวานทำสาวกับคนที่คุณรักนักหรอก

เลือกเดือนมีนาคม

ดวงความรักของคุณจะมีความเงิบๆ เหนงๆ ปรากฏขึ้นอยู่เสมอในหลายๆ ช่วง แม้ขณะที่มีรักก็เหงาได้ คุณจะพบรักได้ง่ายมาก ความอ่อนไหวของหัวใจอาร์ตติสต์ของคุณจะทำให้เรียกร้องและต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาทีเดียวแหละ

เลือกเดือนเมษายน

ดวงความรักของคุณเจิดจ้าเหมือนไฟ บางช่วงก็เจอบู๊รักบี้ บางช่วงก็มีแต่ควันกรุ่นๆ คือมีรักแต่ไม่มีแฟน คุณเป็นคนที่มีใจเก่ง สลัดรักได้อย่างคาดไม่ถึง เพราะคุณมักมองหาคนที่จริงใจ และกระตือรือร้นมากกว่าคนเลือนลอยไร้สาระ

เลือกเดือนพฤษภาคม

ดวงความรักของคุณอบอุ่นมาก ด้วยเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบรักเล่นๆ คุณจะค่อยๆ

ดูคนที่คุณชอบอย่างใจเย็น ถ้าใช่จริงก็จะเปิดตัวเปิดใจ คุณมักจะดูแลเทคแคร์แฟนมาก แต่ช่วงใดที่เจอคนชอบหรือหว่าเกินไปก็จะคบกันไม่ยัดแฉง

เลือกเดือนมิถุนายน

ดวงความรักของคุณไม่เสียบเหงาแต่ก็ไม่มั่นคงนัก คุณจะพบรักบ่อย แต่ตัวคุณไม่ค่อยจริงจังนัก แม้จะดูเอาใจแฟนเก่งแต่ลึกๆ แล้วยังคงมองหาคนที่ดีกว่าอยู่เสมอ ดวงรักจึงเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะใจคุณไม่ค่อยจะอดทนอะไรได้นานนัก

เลือกเดือนกรกฎาคม

ดวงความรักของคุณหวานแหววเสมอ เพราะคุณนะเป็นคนประเภทขาดความรักไม่ได้ ชอบทำอะไรหุนหัน กับแฟนไหนคนอื่นอิจฉา คุณตกหลุมรักง่ายแต่ก็เลือกมาก ดวงของคุณถ้าคบใครก็จะคบนานเลยเชียวละ

เลือกเดือนสิงหาคม

ดวงความรักของคุณสุดใสมาก หัวใจไม่เคยว่างตามประสานเจ้าชู้เสน่ห์แรง คุณจะพบความยุ่งยากใหญ่โตห่วยบอย ในเรื่องรักชอนชอนก็...

เลือกเดือนกันยายน

ดวงความรักของคุณเป็นอะไรที่ชัดเจนและมั่นคงมาก เพราะตัวคุณเองมองเรื่องรักว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลายครั้งที่ความละเอียดเกินไปของคุณอาจทำให้มีผลกระทบบ้างไปถึงเรื่องรักได้ ถึงยังไงก็ไม่ต้องเป็นหวงหรือกนา เพราะคุณจะมีรักที่อบอุ่นลึกซึ้งเสมอ และไม่เคยคบใครแค่ช่วงสั้นๆ แนนอน

เลือกเดือนตุลาคม

ดวงความรักของคุณไม่เคยหม่นมัว หัวใจรักของคุณแสวงหาความรักอยู่เสมอ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ ถ้าเจอคนถูกใจแต่พอคบๆ กันไปแล้วคุณรู้สึกไม่ใช่คุณก็จะมองหาคนใหม่ทันที (จริงรีเปลา)

เลือกเดือนพฤศจิกายน

ดวงความรักของคุณนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ คุณเป็นคนรักแรงเกลียดแรง ทุกครั้งที่คบใครจะคบจริงจัง และทุ่มเทหมดใจ เมื่อผิดหวังจึงเจ็บมากเป็นพิเศษ แม้มันจะดูหยิ่งๆ และเย็นชาก็เถอะนะ

เลือกเดือนธันวาคม

ดวงความรักของคุณมักจะเบี่ยงกับคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ หรือคุณรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน คนที่คุณรักมักจะเป็นคนที่คาดไม่ถึงเสมอในสายตาเพื่อนๆ ของคุณ ในเส้นทางรักนั้นคุณจะมีอารมณ์สูงมาก